



Press Release

สำนักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๑๕ - ๑๖ โทรสาร ๐๒ ๒๔๔ ๒๕๑๗

รัฐสภาจัดกิจกรรมรวมรุ่นเยาวชนเพื่อการสร้างความเป็นพลเมือง ประจำปี ๒๕๖๒ เตรียมเปิดเวทีให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพบปะกับเยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแก่น พร้อมจับมือองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม พร้อมชู “Smart Citizen” ในการสร้าง “Smart City” เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยสำนักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และ
กิจกรรมสภาผู้แทนราษฎรเตรียมจัด โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบ
ประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน กิจกรรมรวมรุ่นเยาวชนเพื่อการสร้างความเป็นพลเมือง ประจำปี ๒๕๖๒
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น ไฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
เปิดกิจกรรม และบรรยายพิเศษเรื่อง “สิทธิและหน้าที่ และการมีส่วนร่วมของเยาวชนตามรัฐธรรมนูญ”

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชน
ในการพัฒนาประเทศ จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรวมรุ่นประชาธิปไตย มาตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๔๕ จนถึงปัจจุบันซึ่งมี
จำนวนเยาวชนที่จบหลักสูตรการฝึกอบรมมากกว่า ๕,๐๐๐ คนทั่วประเทศ ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เยาวชนประชาธิปไตย
ได้มีการรวมตัวกันในรูปของคณะกรรมการในแต่ละภูมิภาค เพื่อเป็นกลไกของสำนักงานฯ ในการประสานเชื่อมโยงเครือข่าย
และทำงานร่วมกับหน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ในแต่ละพื้นที่ เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งได้นำ
ความรู้ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามวิถีรัฐธรรมนูญไปเผยแพร่ในโรงเรียนและชุมชนของตนเอง ในรูปแบบ
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ และหาแนวทางการพัฒนา
ขยายผลสร้างเครือข่ายด้านประชาธิปไตยร่วมกัน ในรูปแบบที่สอนน้อง จนเกิดเป็นทักษะ และองค์ความรู้ที่สามารถ
นำไปปฏิบัติในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนเยาวชนประชาธิปไตยได้มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ สามัคคี เกิด
การเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง สำนักงานฯ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมรวมรุ่นเยาวชนเพื่อการสร้างความเป็น
พลเมืองขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปี ๒๕๖๒ ได้จัดกิจกรรมรวมรุ่นเยาวชนเพื่อการสร้างความเป็นพลเมือง จำนวน ๔
ภูมิภาค ภูมิภาคละ ๑ ครั้ง ครั้งละ ๑๓๐ คน โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จใน ๓ ภูมิภาค คือ ภาคกลาง ณ จังหวัดเพชรบุรี
ภาคใต้ ณ จังหวัดกระบี่ ภาคเหนือ ณ จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และจะจัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น ไฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ กรกฎาคม
๒๕๖๒ ซึ่งจะจัดเป็นภูมิภาคที่ ๔ โดยกิจกรรมฯ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการบรรยาย
ให้ความรู้ การเสวนา การแบ่งกลุ่มระดมสมอง การเลือกตั้งประธานเยาวชนประชาธิปไตย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนการ
ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีประเด็น “รวมพลังเยาวชนประชาธิปไตย
รัฐ ราษฎร์ ร่วมใจสร้าง Smart City เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อสนับสนุนการทำงานของสถาบันนิติบัญญัติ และ
เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนของประเทศได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศกับสถาบันนิติบัญญัติ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว
มุ่งเน้นความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และแผนพัฒนาจังหวัด
ซึ่งการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น อาทิ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น หอการค้าจังหวัดขอนแก่น และบริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด

ในโอกาสนี้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น นักวิชาการ ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมจะเข้าร่วมเวทีเสวนา การพบปะพูดคุยกับเยาวชนประชาธิปไตย ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอวานีขอนแก่น ไฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น ในประเด็นสำคัญ คือ การเสวนา เรื่อง “**เยาวชนประชาธิปไตยกับการสนับสนุนภารกิจของฝ่ายนิติบัญญัติ**” และการเสวนาเรื่อง “**ขอนแก่น Model สร้าง Smart City ด้วย Smart Citizen**” ดังนี้

การเสวนา เรื่อง “**เยาวชนประชาธิปไตยกับการสนับสนุนภารกิจของฝ่ายนิติบัญญัติ**” เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ นาฬิกา โดย

- นายเอกราช ช่างเหลา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐ
- นางสาวสร้อยรัตน์ อรรถนพพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น เขต ๘ พรรคเพื่อไทย
- รองศาสตราจารย์ สถาพร เรืองธรรม ประธานหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม (CSR) เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๓๐ นาฬิกา ในแนวคิด “**รวมพลังเยาวชนประชาธิปไตย รัฐ ราษฎร์ ร่วมใจสร้าง Smart City เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน**” โดยมีวิทยากร ดังนี้

- นายรัฐินันท์ แสงนาค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น เขต ๑ พรรคอนาคตใหม่
- นางสาวสร้อยรัตน์ อรรถนพพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น เขต ๘ พรรคเพื่อไทย
- นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด
- นายธีรศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
- นายกมลพงศ์ สงวนตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น

ซึ่งทั้งสองกิจกรรม นายพงศธร งามพิลา เยาวชนประชาธิปไตยรุ่นที่ ๒/๒๕๕๘ จังหวัดบึงกาฬ จะเป็นผู้ดำเนินรายการ ทั้งนี้ ในกิจกรรม CSR จะมีองค์กรเครือข่ายร่วมจัดบูธ ต่างๆ จำนวน ๕ บูธ ดังนี้ ๑) **Smart Citizen** โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และเยาวชนประชาธิปไตย ออกบูธให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา หน้าที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ๒) **Smart Education** โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกบูธ นิทรรศการ ให้คำปรึกษาในด้านการศึกษาการพัฒนาชุมชน ๓) **Smart Mobility & Smart Environment** โดย บริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด ออกบูธนิทรรศการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการระบบคมนาคมขนส่งเพื่อความยั่งยืน ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม ๔) **Smart Economy** โดย หอการค้าจังหวัดขอนแก่น ออกบูธและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างอาชีพ การใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม ช่องทางเศรษฐกิจ การค้าการลงทุนในอนุภูมิภาคน้ำโขงและประชาคมอาเซียน ๕) **Smart Living** โดย เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ออกบูธและนิทรรศการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการแสดงผลงาน “อาสาสมัคร” ที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมระดับ “ดีมาก”จากการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ปี ๒๕๖๐ ซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ภายหลังการจัดกิจกรรมทั้ง ๔ ภูมิภาคเสร็จสิ้น สำนักงานฯ จะได้มีการถอดบทเรียนการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองผ่านทางสื่อบุคคล สื่อกิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกับเยาวชนประชาธิปไตย การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของการขยายเครือข่ายของเยาวชนประชาธิปไตยในชุมชน พื้นที่จังหวัดและภูมิภาคของตนเอง โดยการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งจากการสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากองค์กรเครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ซึ่งผลการวิเคราะห์ดังกล่าวจะทำให้สำนักงานฯ ได้นำมาปรับปรุงการทำงาน และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในด้านการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสังคมไทยต่อไป

.....